

หุ้นไทยริบาวด์รับแรงหนุนตปท.

GBS คัดหุ้นเด่นเดือน พ.ย.  
ชู TACC-PSTC 31

# หุ้นไทยริบาวด์รับแรงหนุนตปท.

## • GBS คัดหุ้นเด่นเดือนพ.ย.ชู TACC-PSTC-BCH

บล.โกลเบล็ก มองหุ้นไทยล้นริบาวด์หลังได้แรงหนุนจากสหรัฐฯ-จีนส่อแววเคลียร์ปัญหา ข้อตกลงสงครามการค้ากันได้ บวกกับสหรัฐฯ กำลังพิจารณาคืนสิทธิ GSP ไทยบางส่วน ให้กรอบดัชนี 1,600-1,640 จุด แนะนำลงทุนหุ้นเด่นเดือน พ.ย. TACC-PSTC-BCH

ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์

โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยมี โอกาสริบาวด์ โดยมีแรงหนุน จากชาวสหรัฐฯ -จีนได้บรรลุ จินตนาการในหลักการต่าง ๆ แล้ว และมีแนวโน้มลงนาม ข้อตกลงทางการค้าในกลาง เดือนพ.ย.นี้ ประกอบกับ แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI เริ่ม พุ่งตัว อีกทั้งคาดว่าสหรัฐฯ จะพิจารณาคืนสิทธิ GSP บางส่วนให้กับสินค้าไทย โดย



วิลาสินี บุญมาสูงทรง

จะเปิดให้มีการเจรจาหารือกันก่อนมีผล บังคับใช้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า

รวมทั้งปีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริม การลงทุนช่วง 9 เดือนของปี 2562 กว่า 1,100 โครงการ มูลค่า 3.14 แสนล้านบาท และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 69% เนื่องจากญี่ปุ่น-จีน ขยายลงทุนไทยต่อเนื่อง ดังนั้นจึงให้กรอบ ดัชนี 1,600-1,640 จุด

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า สำหรับปัจจัยด้านลบที่มีผลต่อการลงทุนใน ระยะสั้นนั้น มีแนวโน้มความเป็นไปได้สูง

ที่องค์การการค้าโลก (WTO) โฟเซียวจิน กำหนดภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ วงเงิน 3.58 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ ยอมยกเลิกกฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดซึ่ง WTO ตัดสินว่าผิดกฎหมาย และค่าเงินบาท แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ต้นปี แข็งค่ากว่า 6.5% กัดดันการส่งออกทั้งปีหด ตัวเดือนต.ค.นี้

ส่วนประเด็นที่ยังคงต้องจับตาต่อ อาทิ วันที่ 6 พ.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง.) อียู เปิดเผยดัชนีผู้จัดการ ฝ้ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน

ต.ค.จากมาร์กิต และยอดค้าปลีกเดือนก.ย. สหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ และ ในวันที่ 7 พ.ย. จีนเปิดเผยทุนสำรองเงินตรา

ต่างประเทศเดือนต.ค. ธนาคาร กลางอังกฤษ (BoE) ประชุม นโยบายการเงินและแถลงมติ อัตราดอกเบี้ย สหรัฐฯ เปิด จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่าง งานรายสัปดาห์

รวมทั้งวันที่ 8 พ.ย. จีน เปิดเผยดุลการค้าเดือนต.ค. เยอรมนี เปิดเผยดุลการค้า เดือนก.ย. สหรัฐฯ เปิดเผย ความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้น เดือนพ.ย. และสต็อกสินค้า คงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ย. และ วันที่ 9 พ.ย. จีน เปิดเผย

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.

ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น เเด่นเดือนพ.ย. อาทิ TACC, PSTC, BCH และหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด เช่น ADVANC, AOT, BEM และ BTS

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ตลาดหลัก- ทรัพย์ฯ ปิดที่ระดับ 1,626.87 จุด เพิ่มขึ้น 4.62 จุด (+0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 59,165.68 ล้านบาท โดยการซื้อขายหุ้นนั้น ดัชนีเคลื่อนไหวส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก โดย ทำจุดสูงสุดที่ 1,629.77 จุด และต่ำสุดที่ 1,617.72 จุด ■